

46ปีรพ.เจริญกรุงฯ/เปิดศูนย์แพทย์ทางเลือก

นายทวิศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนา ภายใต้แนวคิด “Expert in Health Care Services The world Experience with Safety and Quality in Medical Service & Education : เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ ด้วยประสบการณ์ระดับโลกในด้านความปลอดภัย และคุณภาพของบริการทางการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษา” พร้อมมอบเกียรติบัตรของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น ที่ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี และเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี

นพ.สุกิจ ศรีทิพวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า เป็นโรงพยาบาลคุณภาพขนาด 434 เตียง ให้บริการตรวจรักษาประชาชนมาเป็นเวลา

46 ปี จากสถิติจำนวนผู้มารับการตรวจรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีผู้ป่วยนอกมารับบริการมากกว่า 730,000 ครั้ง และผู้ป่วยในมาพักรักษาตัว มากกว่า 20,000 ราย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจ ของผู้ป่วยและญาติ นอกจากภารกิจด้านการรักษาพยาบาลแล้ว ยังมีภารกิจด้านการศึกษาทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ตลอดจนเป็นสถาบันหลักจัดการเรียนการสอนระดับแพทยศาสตรบัณฑิตให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รวมทั้งยังผ่านการประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลจากหลายสถาบันทางการแพทย์ทั้งภายในและต่างประเทศ ยกระดับศักยภาพและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย โดดเด่นหลายด้าน โดยในปี 2560 นี้ ได้เปิดศูนย์แพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย

บูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนจีน และการแพทย์โฮมิโอพาธี อันเป็นศาสตร์การแพทย์พลังงาน เพื่อให้ผู้รับบริการมีทางเลือกในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ประกอบด้วย การนวด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร และการฝังเข็ม โดยใช้หลักการปรับร่างกายให้เข้าสู่ภาวะสมดุล เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. และ 16.00-20.00 น.

ภายในงานวันนี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน การออกธำมรงค์ ชมรมผู้สูงอายุ รพ. และอาสาสมัคร Yellow Birds ที่ลานดนตรี ชั้นใต้ดิน บริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริเวณโถงกลางห้องจ่ายยา ชั้น 1 และขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สนับสนุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี รพ.เจริญกรุงฯ